
 

 

 

 
 

Fjarfundur í AST ásamt bæjarstjórum á Suðurnesjum 
 

Fundur 4. janúar 2021 kl. 13:00 

Mætt: Úlfar Lúðvíksson (LSS), (LSS), Bjarney S. Annelsdóttir (LSS), Sigurgeir Sigmundsson (LSS), 
Arngrímur Guðmundsson (LSS), Fjölnir Freyr Guðmundsson (HSS), Arnar Steinn Elísson (Svæði2), 
Kjartan Már Kjartansson (RNB), Fannar Jónasson (GRI), Magnús Stefánsson (SUD), Daníel Arason 
(Vogar), Hannes Friðriksson (VE). 
 
 

1. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri bauð fundarmenn velkomna og fór yfir að staðan væri að 
verða betri. 

2. Fjölnir ætlar að skoða hvort skoðun sé á því hvort að börn erlendra aðila sem eru að koma til 
landsins hvort rétt sé að senda þau í skólann strax eða bíða með það.  

3. Magnús Stefánsson fór yfir það að staðan sé góð hjá Suðurnesjabæ. 
4. Kjartan Már fór yfir stöðuna í RNB. Staðan er á réttri leið og allt er að færast í eðlilegt horf. 

Kjartan Már hefur sett sig í samband við alla forstöðumenn og tekið stöðuna og allt virðist 
ganga vel. 

5. Daníel fór yfir stöðuna í Vogum og segir að allt sé gott að frétta. Starfsmannahópurinn alveg 
sloppið. 

6. Fannar sagði að allt væri gott að frétta. Menn væru spenntir að bíða eftir hvað gerist 12. 
janúar 2021. 

7. Sigurgeir fór yfir stöðuna í FLE. Umferð farþega er að snúast við þ.e. erlendir aðilar að koma 
til baka og Íslendingar sem voru í fríi heima eru að fara til baka. Síðan fór hann yfir það að 
Bretar gætu núna vegna ferðatakmarkana v/Covid 19 ekki komið til landsins frá og með 
áramótum. 

8. Kjartan Már fór yfir það að verið sé að fjölga hólfum hjá Reykjanesbæ til þess að koma fólki til 
vinnu. Búið er að opna bókasafnið.   

 
Úlfar boðaði næsta fund 11. janúar á sama tíma.  
 
Fundi slitið klukkan 13:11. 
Bjarney S. Annelsdóttir, yfirlögregluþjónn 


